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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖6  เวลา 09.30น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายสมยศ   ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๒ นายสุชาติ   วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายธนกฤต   สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๔ นายปริญญา   สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสวัสดิ์   สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายเจริญ   ญาสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายอนุพงษ ์  ธิรินทอง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายนเรศน์   ถาวร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายชาญณรงค์   แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
๑๐ นายศักดิ์ดา   อุปค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๑ นายวสันติ์   ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
12 นายอาทิตย์   แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
13 นายจิรัฏฐ์   ยารังษี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ   อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นางสุภาภรณ์   นันทพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นายวัชรกร    แอล่า  อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
  ๕ นายวศิน สุขตัว  อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
  ๖ นายถาวร   สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายเกียรติศักดิ์   เดชเดชะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  8 นายทวิช   จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9 จ.ส.อ.แดนชัย   สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
10 นางสมพร   สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
11 นางเพลินพิศ   สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
12 นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางพิชชาภา วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
  



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม ผมขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือPDPA  

ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการบันทึกภาพ
และเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ และขอเรียนเชิญนายปริญญา สุวรรณศร           
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร      
แม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายปริญญา สุวรรณศร - ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านครับ ในวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
ประธานสภาเทศบาลฯ แม่ตาลเป็นครั้งแรก รู้สึกภูมิใจครับ และเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในวันนี้มีสองเรื่อง ดังนี้ 
   1. ตามที่ท่านนายกฯ อ าไพ อวนศรี ได้เชิญเข้าร่วมประชุมตามโครงการชุมชนน่าอยู่

ด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6) และส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) 
ส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือด าเนินงานโครงการสร้างชุมชนน่าอยู่
ด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่ภาคเหนือ จึงขอเชิญ           
ทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนของชุมชน ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการ
ขยะชุมชน ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลต าบล  
ห้างฉัตรแม่ตาล 

   2. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอเชิญท่านอาจารย์ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ 

 

นายวัชรกร แอล่า - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวัชรกร แอล่า เป็นอาจารย์จาก
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ผมจะขอน าเรียนว่า สถาบัน
ของเรามีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนมหาวิทยาลัยทุกอย่าง เปรียบได้กับ สถาบันพระจอมเกล้า    
ลาดกระบาง สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท 
เช่นกัน และก าลังจะเตรียมตัวเปิดระดับปริญญาเอกครับ ทางท่านอธิการบดีมองเห็น
ความส าคัญของการศึกษา อยากจะมาเปิดศูนย์การศึกษาที่อ าเภอห้างฉัตร เดือนที่ผ่านมาผม
ก็ได้เข้าไปชี้แจงในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอห้างฉัตร  มีทางท่านก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านลงเรียนไว้ประมาณ 10 คน  ซึ่ง 1 กลุ่มต้องการนักศึกษา 20 คน วันนี้ผมจึงได้มา
ประชาสัมพันธ์ทางฝ่ายท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาว่า มีท่านใดสนใจเรียนหรือไม่ หรือฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง เป็นการเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท วันอาทิตย์ 
สามารถเรียนได้ทุกคน หลักสูตรได้รับการรับรองทุกอย่าง ท่านที่จบ ม.6 เรียน 3 ปี ท่านที่
จบ ปวส. เรียน 2 ปี  เรียนกลุ่มห้องเดียวกัน  เรียนทุกวันอาทิตย์ สถานที่เรียนคือห้องประชุม
ของเทศบาล แต่ตอนนี้ตามสถานการณ์โควิด-19  จะเป็นการเรียนออนไลน์ ไม่ต้องมาครับ 
เรียนที่บ้าน หากท่านใดติดภารกิจ สามารถขอลาได้ แต่ท้ายคาบเรียนประมาณบ่ายสามโมง
จะมีข้อสอบให้ ให้ท่านเขียนหลังเรียนไปแล้ว 1 อาทิตย์  หลักการเรียน 1 วิชาเรียนสองครั้ง 
อาทิตย์นี้เรียน อาทิตย์หน้าส่งงาน เรียน ส่งงาน ตัดเกรด ไม่มีการสอบ วิธีการสมัครเรียนใช้
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาวุฒิการศึกษา ค่าใช้จ่าย สามารถกู้เรียนกับ
ทาง กยศ. ได้เต็มหลักสูตรแต่ต้องดูเงื่อนไขด้วย ซึ่งอายุต้องไม่เกิน 30 ปี หากอายุเกิน 30 ปี 
จะท าอย่างไรได้บ้าง ค่าสมัคร 1,500 บาท ทดลองเรียน 1 เทอม หากไม่ไหวก็หยุด หากไหว



๓ 
 

แล้วเรียนต่อ มีการจ่ายค่าเทอม ค่าเทอมจ่ายเป็นเทอม เทอมละ 15,000 บาท (4-5 เดือน) 
หรือสามารถผ่อนจ่ายได้ และสามารถจ่ายก้อนเดียวตอนจบได้ ท่านสมาชิกสภาส่วนใหญ่เรียน
เพ่ือปรับวุฒิ  หากมีข้อสงสัย ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจกให้ทุกท่านครับ ขอบคุณทางสภา
และท่านนายกฯ ที่อนุเคราะห์ให้ทางสถาบันได้ประชาสัมพันธ์การศึกษา ขอบคุณครับ 

   

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2566 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอ 
 แก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและเสนอถ้อยค าที่ต้องการ

แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  12 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด          “ไม่รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2566 
มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระ     

นี้ไป 
  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 ญัตติขอความเห็นชอบการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง ไปรวมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว   

นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง ไปรวมกับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ชี้แจง 
         ให้กับสภาทราบ ก่อนอภิปรายและลงมติ เชิญครับ 
 



๔ 
 

นางอ าไพ อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ในวาระนี้เป็นญัตติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   

ขามแดง ไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว ตามมติการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้
ปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการทั้งในด้าน
ทรัพยากร บุคลากร เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลในฐานะหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น   
ที่มีหน้ าที่ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับมีอ านาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 
2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ข้อ (9) การจัดการศึกษา (10) การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ  
ผู้ด้วยโอกาส ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ใน
มาตรา 50 ข้อ (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการ
ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.2.2 การย้าย/รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดไว้ใน (4) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ ย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งเราได้ผ่านการประชาคมบ้านขามแดงเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเหตุผลนั้น 
จ านวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านขามแดงมีจ านวนน้อย บุคลากรในศูนย์ฯ ก็ได้ลาออก จึงมีมติ
ไปรวมกับศูนย์เด็กเล็กบ้านปันง้าว จึงแจ้งให้สภาทราบและขอความเห็นชอบในการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี    - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจิรัฏฐ์ ยารังษี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและ

เลขานุการสภาเทศบาล ขออธิบายหลักการและเหตุผลให้ทุกท่านทราบ ในกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจ าเป็นต้องย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอน  

    ขั้นตอนแรกเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งจะมีหน้าที่และอ านาจ
ในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) มีงบประมาณในการบริหารจัดการภายใน ศพด.เอง    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือเป็นสถานศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานของ ศพด.       
ปรากฏในข้อ 4 เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จากเอกสาร มีความเห็นจะคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการเห็นชอบย้าย/รวมศูนย์      
เด็กเล็กบ้านขามแดงไปรวมกับบ้านปันง้าว นอกจากนั้นมีเวทีประชาคม เมื่อ 30 เมษายน 
2566 บ้านขามแดงได้จัดเวทีประชาคมเพ่ือฟังความเห็นของพ่ีน้องประชาชนบ้านขามแดง 
ซึ่งบ้านขามแดงเห็นชอบให้ย้าย/รวมศูนย์ เหตุผลในการขอย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขามแดง บ้านขามแดงจะมีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวระหว่างสอง อปท. ส่วนหนึ่งไปอยู่กับเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร และส่วนหนึ่งมาอยู่กับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในส่วนของเทศบาล 
ห้างฉัตรก็ได้จัดการเรียนการสอนเช่นกัน ตั้ งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงระดับ
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ประถมศึกษา เด็กส่วนหนึ่งก็จะไปเรียนที่นั่น ในปี 2565 มีเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ ขามแดง
อยู่ 8 คน มีครูจ านวน 2 คน เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา ครูอรพิน เกษียณอายุไป       
พอเกษียณอายุต าแหน่งก็ว่าง  แต่ไม่สามารถรับโอนครูมาลงได้ เนื่องจากสัดส่วนของเด็ก   
ไม่เพียงพอส าหรับการขอคนมาเพ่ิม เพราะสัดส่วนตามกฎหมายคือเด็ก 10 คนต่อครู 1 คน 
แต่ศูนย์ของเรามีเด็ก 8 คน ครูขันแก้วจึงต้องรับผิดชอบคนเดียว จึงไม่สามารถสรรหาคนมา
ลงแทนได้ และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ครูขันแก้วก็ได้ยื่นหนังสือลาออก เพ่ือไป
ประกอบอาชีพของตนเอง และประกอบการสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 และในปีการศึกษา 
2566 ก็มีเด็กในเขต เด็ก 8 คนขึ้นไปอยู่อนุบาลหมด เด็กสมัครใหม่  ทราบว่ามีอยู่ 2 คน 
และสองคน ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กบ้านขามแดงด้วย จึงได้ถามว่ามี
ผลกระทบต่อผู้ปกครองหรือไม่ ก็ได้รับค าตอบว่า ไม่มี  อีกอย่างบ้านขามแดงก็ยังยึดติดกับ
ครูอรพิน ผู้ปกครองให้ความไว้ใจ พอครูเกษียนไปก็จึงไม่พามาเรียนที่ศูนย์บ้านขามแดง ใน
ส่วนของปัญหา ปัญหาข้อ 1 ไม่มีเด็กมาเรียน ข้อ 2 ปัญหาด้านบุคลากรที่จะมาจัดการเรียน
การสอน และข้อ 3 เรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งงานการศึกษาได้สรุปค่าใช้จ่ายมาให้ในปีงบประมาณ 
2565  เดือนตุลาคม 48,673.24 บาท (เป็นค่าอาหารกลางวัน, อาหารเสริม (นม), ค่า
เงินเดือนครู, ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่า internet, ค่าวัสดุที่ใช้ในศูนย์, 
วัสดุการเรียนการสอน, วัสดุส านักงาน)  ขอแจ้งตัวเลขเป็นเลขกลมๆ ครับ เดือนพฤศจิกายน  
49,000 บาท เดือนธันวาคม 48,000 บาท เดือนมกราคม 48,000 บาท เดือน
กุมภาพันธ์ 51,000 บาท เดือนมีนาคม 49,000 บาท เดือนเมษายน 53,000 บาท 
เดือนพฤษภาคม 51,000 บาท เดือนมิถุนายน 48,000 บาท เดือนกรกฎาคม  50,000 
บาท เดือนสิงหาคม 50,000 บาท และเดือนกันยายน 62,000 บาท รวมปีงบประมาณ 
2565 เป็นเงิน 615,261.58 สตางค์ ครับเงินหกแสนบาทกับการศึกษาเด็ก มันเทียบกัน
ไม่ได้ แต่การจะรวมศูนย์ ปิดศูนย์  มีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่  ซึ่งบ้านขามแดงไม่กระทบ 
เพราะมีสถานศึกษาที่เปิดรองรับของเทศบาลต าบลห้างฉัตรอยู่แล้ว และผู้ปกครองก็ไม่มี
ปัญหาใด ทั้งหมดจากการสรุปของคณะกรรมการฯ มองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูง
พอสมควร ถึงแม้งบประมาณจะมาจากกรมฯ โอนงบประมาณมาให้เรา แต่ถ้าค่าใช้จ่าย
บางส่วนทางเทศบาลต้องไปดูแล ตรงนี้ยังไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต้องไปดูแล
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ถ้าเดินต่อต้องมีการปรับปรุงศูนย์ฯ เพราะมาตรฐานศูนย์ฯ ใน
ปัจจุบัน มาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูง จะต้องมาก่อน มีการตั้ง CCTV เพ่ิมพ้ืนที่
ส่วนกลางให้เด็กๆ มากขึ้น เป็นงบของเทศบาลที่จะต้องดูแล ไม่เกี่ยวกับงบของกรมฯ ก็ได้
ข้อสรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์จึงให้รวมศูนย์  แล้วจะไปรวมที่ศูนย์ใด มีสอง
ศูนย์ บ้านแม่ฮาวกับบ้านปันง้าว  ในความเห็นของผมอยากรวมกับบ้านปันง้าว เพราะอะไร  
การรวมกันไม่จ าเป็นว่า เด็กบ้านขามแดง จะต้องไปเรียนที่ศูนย์บ้านปันง้าว ไม่ใช่ครับ การ
เลือกเรียนสถานศึกษาเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล การที่ผมต้องการให้ศูนย์บ้านขามแดงไปรวมกับ
ศูนย์บ้านปันง้าว เพราะศูนย์บ้านปันง้าวไม่มีต าแหน่งครู อยู่ในศูนย์เลย ไม่มีข้าราชการเลย 
ดังนั้น ต าแหน่งครู ของครูอรพิน จะไปอยู่ที่ศูนย์บ้านปันง้าว แต่ถ้ามารวมกับศูนย์บ้าน      
แม่ฮาว ต าแหน่งครูจะไปซ้ าซ้อนกับครูนฤมล  จะท าให้ศูนย์แม่ฮาวมีครูถึงสองคน การ
รวมกันเป็นทางกฎหมาย เพ่ือให้มีต าแหน่งครู ซึ่งเป็นข้าราชการอยู่บ้านปันง้าว ผมได้เสนอ
ไป คณะกรรมการศูนย์ฯ ก็เห็นด้วย ผมจึงน าเรียนข้อเท็จจริง ต่อสภาเพ่ือทราบและ
พิจารณาครับ  
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นายปริญญา สวุรรณศร - สมาชิกสภาท่านใดมีประเด็นจะสอบถามหรืออภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ผมขอสอบถามท่านนายกฯ เรื่องการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครุภัณฑ์ที่อยู่ในศูนย์ฯ      
เด็กเล็กบ้านขามแดง ทั้งคอมพิวเตอร์, แอร์ ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมขอน าเรียนแทนท่านนายกฯ ครับ เมื่อมีการรวมศูนย์เด็กเล็กแล้ว ครุภัณฑ์จะท าอย่างไร 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครุภัณฑ์มีสองแบบ ครุภัณฑ์สถานที่ และครุภัณฑ์เคลื่อนที่ได้  ในส่วนของสถานที่หากจะ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไปท าอย่างอ่ืนจะหารือกับสภาอีกครั้ง ครุภัณฑ์เคลื่อนที่ได้ เช่น 
แอร์, ทีวี เทศบาลจะต้องหาใช้ประโยชน์ว่าจะใช้ภารกิจใด อาจจะน าไปใช้กับศูนย์ผู้ สูงอายุ 
หรือภายในเทศบาล หากท าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งสภาทราบอีกครั้ง 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - สมาชิกสภาท่านใดมีประเด็นจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง ไปรวมกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าวตามเสนอ”   โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง ไปรวมกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าวตามเสนอ”   โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง ไปรวมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ),         
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง  -ไม่มี- 

  
4.2 ญัตติเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติจากนายวสันติ์ ปราบพุทจา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในการเสนอญัตต ิ
ประธานสภาเทศบาลฯ เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากท่านรอง

ประธานสภา สุชาติ วงศ์สุวรรณ ได้ท าหนังสือลาออกยื่นต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลว่า มีปัญหาในด้านสุขภาพ 
และภารกิจด้านครอบครัวที่ค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ผมขอเชิญ
ท่าน สท. วสันติ์ ปราบพุทจา ได้เสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือให้สภาได้พิจารณา  

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายวสันติ์  ปราบพุทจา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขต 1        
ขอเสนอญัตติเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง    
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
20 ตรี ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภา หรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใด    
เหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



๗ 
 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 
15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น              
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (1) 
กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ในส่วนของการเลือกรองประธานสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง  ท่านรองประธานสุชาติ 

วงศ์สุวรรณ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอห้างฉัตรเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงท่านนายอ าเภอห้างฉัตร มีหนังสือแจ้งเทศบาลเมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับทราบการลาออกของนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป0023.19/1914 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบล  โดย 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันนี้ไปท่านก็จะไม่ได้ด ารงต าแหน่ง        
รองประธานสภาฯ จึงได้บรรจุญัตตินี้เพ่ือท าการเลือกรองประธานสภาเทศบาลแทน
ต าแหน่งที่ว่างต่อไป  

ในส่วนของกระบวนการในการคัดเลือก ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา หากลาออก ต้องเลือกใหม่ โดยมีกฎหมายสองฉบับ ฉบับแรกคือกฎหมายจัดตั้ง พรบ .
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในมาตรา ๒๐ ตรี 
หากมีต าแหน่งใดว่างลง ต้องสรรหาภายใน ๑๕ วัน สอดรับกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ปรากฏในข้อ ๑๕ ต้องสรรหาภายใน ๑๕ วัน ในการเลือกรองประธานสภา เลือกโดย
เสนอชื่อบุคคลขึ้นมา มีผู้รับรองสองคน หากมีการเสนอชื่อคนต่อไป จะไม่สามารถรับรองได้อีก 
ในการสรรหา คนที่เสนอชื่อคนที่ ๑ ได้รับหมายเลข ๑ คนเสนอชื่อต่อไปได้ล าดับเรียงไป   
ในการลงคะแนน ลงคะแนนลับ โดยให้ท่านเขียนหมายเลขที่ท่านต้องการ และมานับ
คะแนน หากคะแนนเท่ากัน ก็ใช้วิธีเดิมในการสรรหา เช่น มีการเสนอชื่อ ๕ คน แล้วมีสองคน
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ก็ต้องมาลงคะแนนส าหรับสองคนนี้ใหม่ คนอ่ืนตกไป ถ้าคะแนนลับ
แล้วยังเท่ากัน ให้วิธีจับฉลาก ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็น     
ผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า   
2 คน ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ 
นายนเรศน์ ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง ครับ 

 
 



๘ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายศักดิ์ดา  อุปค า   2. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
 - มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 - ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอท่านที่สอง และขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 
  

 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 
 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเลือก นายนเรศน์ ถาวร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขต 1 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง มติเอกฉันท์ 
ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- 

 
4.3 ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

- รายการที่ 1 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว (โครงการอาหารกลางวัน 
100%) เพิ่มเติม จ านวน 67,806.-บาท 

- รายการที่ 2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว (โครงการอาหารกลางวัน 100%) 
เพิ่มเติม จ านวน 69,300.-บาท 

  - รายการที่ 3  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร 1.ค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 เพิ่มเติม จ านวน 5,651.07 บาท 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพ่ิมเติม) จ านวน ๓ รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ 

เพ่ือพิจารณาลงมติต่อไป เชิญครับ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ญัตติที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงิน 
นายกเทศมนตรีฯ อุดหนุน (เพ่ิมเติม) จ านวน ๓ รายการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง

ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ข้อ 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือ
การลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้สมาชิกสภาทราบ เพ่ือพิจารณาค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ต้องน าเรียนก่อนว่า 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  การที่จะให้สภาได้พิจารณาเงินอุดหนุน ก็จะมีงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

แต่ในกฎหมาย พรบ.เทศบาล ในมาตรา ๑๗ ทวิ (มีแค่เทศบาล ในส่วนของ อบต. กับ อบจ. 
ไม่มี) มาตรา ๑๗ ทวิ ก าหนดไว้ว่า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการโอนเงิน เป็นอ านาจนายกเทศมนตรีฯ  แต่จะ
เบิกจ่ายได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา และอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน เหตุผล
ในการเสนอต่อสภาในครั้งนี้ คือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗
(๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว การจ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความ



๙ 
 

ผิดพลาดของเทศบาล เป็นเงินอุดหนุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี เงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้าน   
แม่ฮาวและโรงเรียนบ้านปันง้าว เป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งไม่ใช่แค่
เทศบาลเรา เป็นทุกที่ทั่วประเทศ เทศบาลจะเบิกหักผลักส่ง ให้สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างเอง 
เหตุผลที่เงินในการเบิกจ่ายไม่พอ การตั้งเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เราตั้ง
งบประมาณเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วันนั้น ใช้จ านวนเด็กเท่าที่มีอยู่จริง ณ ขณะนั้นใช้
ยอดนักเรียนและอัตราตามประกาศของกรมส่งเสริมฯ ขอยกตัวอย่าง โรงเรียนบ้านแม่ฮาว 
มีเด็กอยู่ ๓๔ คน เงินอุดหนุนตอนท างบประมาณ ๒๑ บาทต่อคน หลังจากนั้นมีการเบิกจ่ายมา 
พอมาเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ได้มีหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นมติ 
ครม. ว่าให้เพ่ิมเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเป็นแบบบันได ตามสัดส่วนของเด็ก ตามหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๔๔๗  ลงวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง  
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพ่ิมค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตามตาราง จ านวน
นักเรียน ๑-๔๐ คน ค่าอาหารกลางวัน ๓๖ บาท/คน, นักเรียน ๔๑ – ๑๐๐ คน ค่าอาหาร
กลางวัน ๒๗ บาท/คน, นักเรียน ๑๐๑ – ๑๒๐ คน ค่าอาหารกลางวัน ๒๔ บาท/คน และ
นักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน ๒๒ บาท/คน นี่คือเหตุผลในการขออนุมัติเพ่ิม 
เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐% 
เพ่ิมให้กับโรงเรียนบ้านแม่ฮาว และบ้านปันง้าว ก็จึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ิม      
ในส่วนที่ยังขาด บ้านแม่ฮาว งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๑,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายไปสองไตรมาส 
เงินคงเหลือ ๕๔,๕๙๗ บาท ซึ่งตามมติ ครม. ต้องเบิกจ่ายเพ่ิม ท าให้งบประมาณขาดไป 
๖๗,๘๐๖ บาท ในส่วนของโรงเรียนบ้านปันง้าว งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๘,๒๐๐ บาท จ านวน
นักเรียนมี ๗๑ คน ตามมติ ครม. จะเบิกจ่ายในอัตราคนละ ๒๗ บาท /คน/วัน  ซึ่งเมื่อ
เบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ งบประมาณคงเหลือ ๒๙,๒๕๐ บาท ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้
โรงเรียน ๙๘๕๕๐ บาท จึงต้องขอเบิกจ่ายเพ่ิม ๖๙,๓๐๐ บาท และงานการศึกษา จะได้
รายงานให้กรมฯ ทราบต่อไป ถามว่าน าเงินงบประมาณมาจากไหน มาจากเงินรายได้ที่เรา
ได้รับการจัดสรร และรายการท่ีสาม เงินอุดหนุนการไฟฟ้า เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตรได้ประมาณการให้
ก่อนท างบประมาณ แต่เราจะอยู่ที่หกเดือน ซึ่งเราท างบประมาณ เมื่อเดือนสิงหาคม จึง   
ท าให้เกินหกเดือน พอ ณ ขณะนี้เราจะเบิกจ่าย จึงต้องให้การไฟฟ้าประมาณการใหม่ ยอด
ประมาณการขยับไป จากที่ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙,๘๖๗ บาท และยอดประมารการใหม่  
๕๕,๕๑๘.๐๗ บาท ท าให้ยอดเงินที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 5,๖๕๒ บาท  อ านาจ
ในการโอนเป็นอ านาจนายกฯ , อ านาจในการจ่ายเป็นอ านาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยที่จะเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ิมเติม และการลงมตินั้น เนื่องจากเป็นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เห็นควรลงมติ
ทั้งสามรายการทีเดียว 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมองว่าญัตตินี้มีเรื่องของสถานศึกษา
และเรื่องกองช่าง เห็นควรแยกลงมติ 

 
 



๑๐ 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - เมื่อมีสมาชิกสภาลงความเห็นมาสองท่าน ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านจะลงมติรวมทั้งสาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายการหรือแยกทีละรายการ 
 

 - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ให้ลงมติเห็นชอบทั้งสามรายการ เนื่องจากเป็นการขอเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ิมเติมเช่นเดียวกัน  ด้วยเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ไม่มีสมาชิกสภาอภิปรายเพ่ิมเติม 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพ่ิมเติม) จ านวน 3 รายการ”  

      โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพ่ิมเติม) จ านวน 3 รายการ”  
      โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 
 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท ์ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-
ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบใหเ้บิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

- รายการที่ 1 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว (โครงการอาหารกลางวัน 
100%) เพิ่มเติม จ านวน 67,806.-บาท 

- รายการที่ 2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว (โครงการอาหารกลางวัน 100%) 
เพิ่มเติม จ านวน 69,300.-บาท 

  - รายการที่ 3  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร 1.ค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 เพิ่มเติม จ านวน 5,651.07 บาท 
 
 
 

 

4.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

4.4.1 ค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 3,745 บาท เป็นเงิน  
3,745.-บาท 

4.4.2 ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
4,922.-บาท เป็นเงิน 4,922.-บาท 

4.4.3 ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต จ านวน 2 ชุดๆ ละ 7,383.-บาท เป็นเงิน 
14,766.-บาท 

 
นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่า 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ  จากท่านนายกเทศมนตรีฯ จึงขอให้ท่านนายกฯ ได้

ชี้แจงต่อสภาเพ่ือทราบก่อนจะลงมติต่อไป เชิญครับ 
 
 



๑๑ 
 

นางอ าไพ อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
4.4.1 ค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,745 บาท เป็นเงิน 3,745.-บาท 
โอนลด   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) จ านวน 48,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 48,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   3,745.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 44,255.-บาท  

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เวอร์เนียดิจิตอล  จ านวน 3,745.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล 1 ชุด ๆ ละ 3,745.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ หน่วย : เมตริก/นิ้ว, ช่วง : 0-150 
มิลลิเมตร/6 นิ้ว, ความละเอียด : 0.01 มิลลิเมตร/0.0005 นิ้ว, จอแสดงผล : หน้าจอ 
LCD ที่ชัดเจนพร้อมความละเอียด 0.0005 นิ้ว, ความแม่นย า : t0015in, ความยาว    
คาลิปเปอร์ : 6 นิ้ว อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภัณ ฑ์  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ป ร าก ฏ ต า มบั ญ ชี ร า ค า ม าต ร ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์                          
ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.4.2 ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,922. -
บาท เป็นเงิน 4,922.-บาท 

   โอนลด   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน  ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) จ านวน 48,000.-บาท 
 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 44,255.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   4,922.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 39,333.-บาท  

   โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จ านวน 
4,922.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ    
4,922.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ



๑๒ 
 

สังเขป ดังนี้ แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ท าด้วยสแตนเลส 
เส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว 
จ านวน 1 อัน, เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) จ านวน 1 อัน, ถาดรอง (Tray) ขนาดกว้าง 
24 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว สูง 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน,ที่ตักสแตนเลส (Scoop) ส าหรับตักปูนใส่ใน
แบบ จ านวน 1 อัน  อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคา
ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภัณ ฑ์  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ป ร าก ฏ ต า มบั ญ ชี ร า ค า ม าต ร ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์                           
ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4.3 ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต จ านวน 2 ชุดๆ ละ 7,383. -บาท เป็นเงิน 
14,766.-บาท 
โอนลด   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) จ านวน 48,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 39,333.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน 14,766.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 24,567.-บาท  

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้างชุดแบบหล่อคอนกรีต จ านวน 14,766.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต 2 ชุด ๆ ละ 7,383.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ แบบหล่อคอนกรีต (1 ชุด มี
จ านวน 3 ลูก) ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ด้านใน
ไสเรียบ หนา 10 มิลลิเมตร สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจาก
ช่องโหว่ โดยใช้น็อตขันยึด พร้อมเหล็กกระทุ้ง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  จัดหา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม ขอเชิญค่ะ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอชี้แจงในเรื่องของการขออนุมัติโอนเงิน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบโครงสร้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอทุกท่านเปิดไปที่หน้าของใบเสนอราคา รายการแรก เวอร์เนีย
ดิจิตอล ไว้ใช้ส าหรับช่างควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือวัดขนาดความหนาของเหล็ก เหล็กได้
มาตรฐานหรือไม่ตามแบบแปลน  ส่วนรายการที่สอง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
ไว้ใช้เก็บตัวอย่างคอนกรีต ที่ผู้รับจ้างได้น าคอนกรีตมาเพ่ือท าการก่อสร้างถนน คสล. แต่ละ
เส้นในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาจ านวนหลายสาย แต่กองช่าง ยังไม่มีเครื่องมือชนิดนี้



๑๓ 
 

ไว้ในการทดสอบ พอในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลเพ่ือจัดซื้อ 
ส าหรับรายการที่สาม  เป็นแบบหล่อคอนกรีต ขนาด ๑๕x15x15 ซม. เอาไว้เก็บตัวอย่าง 
และน าตัวอย่างท่ีเก็บได้ไปทดสอบความแข็งแรงที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือดูว่า
คอนกรีตที่ผู้รับจ้างน ามาท างานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนดไว้หรือไม่    
กองช่างจึงได้น าเรียนต่อสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างของกองช่าง
ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - เชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสมยศ ไชยนนัตา - ผมเห็นด้วยครับ กับญัตตินี้ ที่กองช่างจะจัดซื้อไว้ใช้ในงานกองช่าง ครุภัณฑ์ท้ังสามอย่าง  
ที่ขอมา มีความจ าเป็นต้องไว้ใช้ในงานของกองช่างเพราะงานในปัจจุบันก็มีความทันสมัยขึ้น 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ไม่มีสมาชิกสภาอภิปรายเพ่ิมเติม 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

จ านวน 3 รายการ”    โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ านวน 3 รายการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ 
-ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 

4.4.1 ค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 3,745 บาท เป็นเงิน  
3,745.-บาท 

4.4.2 ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
4,922.-บาท เป็นเงิน 4,922.-บาท 

4.4.3 ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต จ านวน 2 ชุดๆ ละ 7,383.-บาท เป็นเงิน 
14,766.-บาท 

 
 

4.5 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่  หมายเลขครุภัณฑ์ 106-66-609-018-017 จ านวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 
22,000.-บาท ตามบันทึกเอกสารการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน MOU ระหว่าง
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล กับ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง ให้เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 



๑๔ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอความเห็นชอบรับมอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครุภัณฑ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ 106-66-609-

018-017 จ านวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 22,000.-บาท ตามบันทึกเอกสารการส่งมอบ
เทคโนโลยีพลังงาน MOU ระหว่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล กับ ส านักงานพลังงาน
จังหวัดล าปาง ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอเชิญท่านนายกฯ ได้
ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือพิจารณา เชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศร ี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ญัตติการขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ 
นายกเทศมนตรีฯ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  เนื่องจากว่า ส านักงานพลังงานจังหวัด

ล าปาง ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมอบรมวิธีการ      
ใช้งานและดูแลรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีการส่งมอบครุภัณฑ์ ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จ านวน ๑ ชุดให้กับทางเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เมื่อวัน
จันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบล
วอแก้ว ที่ผ่านมา ขอเชิญหัวหน้าเกียรติศักดิ์ ได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 

 

นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้น าเรียน การรับมอบเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งท่านนายกฯ ได้ไปรับมอบด้วยตนเอง เครื่องสูบน้ า    
มีก าลังวัตต์ ๓๐๐ วัตต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตอนนี้เครื่องอยู่ที่ข้างกองช่าง ท่อสายยาง  
อยู่ที่ประมาณ ๑ นิ้ว จากการทดลอง หากมีแดดจ้าน้ าจะไหลออกได้ดี แต่หากแดดร่มลมตก 
น้ าก็จะไม่ค่อยไหล ความแรงของน้ าก็พอประมาณ ถือว่าไหลแรงพอสมควร ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑ การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผล
ต่อการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณาเป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่น จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาลในการขอความ
เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษ ี - ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีได้มาฟรี จากส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง ได้มอบให้ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขอรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว 

ส านักงานพลังงานจังหวัดได้มอบมาให้เทศบาลบริหารจัดการ การน ามาเข้าสภา พัสดุใดก็
ตามท่ีมีผู้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับมอบและการดูแลพัสดุนั้น จะมีเงื่อนไข
และภาระผูกพันตามมา เช่น การซ่อมแซมดูแลรักษา การซื้อน้ ามันมาใช้ในการใช้เครื่อง
ดังกล่าว จึงต้องน าเรียนให้สภาเป็นผู้พิจารณาในการรับมอบ จึงเป็นที่มาในการน าครุภัณฑ์
มาเข้าสภาในวันนี้ และเป็นภาระผูกพัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อรับมอบแล้วดูวัตถุประสงค์
ของการมอบ  วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สามารถ
มายืมเพ่ือสูบน้ าด้านการเกษตร หรือให้กลุ่มยืมเป็นการถาวร อยู่ที่วิธีการส่งต่อของพัดสุของ
เทศบาล แต่การส่งต่อจะต้องมีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี และการยืมถาวร ต้องระบุ



๑๕ 
 

ห้ามเสีย และผู้ยืมต้องเป็นผู้ซ่อมบ ารุง และก่อนมาคืน ต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ 
เหมือนก่อนขอยืมไป 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครุภัณฑ์สูบน้ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ดูแล้วเกิดประโยชน์กับชาวบ้านและเทศบาล จึงเห็นชอบที่จะรับมอบครุภัณฑ์
ดังกล่าว ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ไม่มีสมาชิกสภาอภิปรายเพ่ิมเติม 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้รับมอบครุภัณฑ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  

แบบเคลื่อนที่”    โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้รับมอบครุภัณฑ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบเคลื่อนที่”     โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  
หมายเลขครุภัณฑ์ 106-66-609-018-017 จ านวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 22,000.-
บาท ตามบันทึกเอกสารการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน MOU ระหว่างเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล กับ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -
ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
5.1 แจ้งระเบียบเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ว่าด้วยการขออนุญาตใ ช้อาคาร
หอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พ.ศ. 2566 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของระเบียบฯ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้อาคารหอประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พ.ศ. ๒๕๖๖ เคยได้น าเรียนต่อสภามาแล้วครั้ง ตอนนี้ท่าน

นายกฯ ได้ลงนามและประกาศใช้เรียบร้อย การใช้ห้องประชุมในปัจจุบันจะมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงาน ด้วยสภาพของอาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อต่างๆ ที่ค่อนข้างพร้อม 
ประกอบกับมีห้องน้ าที่รองรับประชาชนได้มากพอสมควร จึงมีหลายหน่วยงานให้ความ
สนใจที่จะมาขอใช้ห้องประชุมของเทศบาล นั่นท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งค่าไฟฟ้า 
จึงได้มีการหารือกัน ประกาศเก็บค่าบริการ ที่มาขอใช้ห้องประชุม ไม่ได้มองก าไรหรือ
ขาดทุน เพียงแต่เป็นค่าชดเชยให้กับเทศบาล ตามข้อ ๘ มีอัตราค่าบ ารุงการใช้อาคาร
หอประชุมเทศบาล มีกรณีเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิด  แต่ห้องประชุมสภายังให้
บริการเช่นเดิม ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ห้องประชุมใหญ่ที่คิดค่าบ ารุง เนื่องจากมีแอร์ ๘ ตัว    
เปิดแต่ละครั้งท าให้ค่าไฟฟ้าของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น และในหนึ่งพันบาท ก็มีค่าดูแล         



๑๖ 
 

ค่าท าความสะอาดห้องน้ า ค่าสื่อต่างๆ  และมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ สุดท้ายก็จะมีเจ้าหน้าที่    
เก็บกวาดดูแลท าความสะอาดให้ ในส่วนของแบบขอใช้ อยู่ด้านหลังครับ สามารถกรอกมา
และมายื่นที่เทศบาล เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาล ในกรณีหน่วยงานสาธารณประโยชน์     
ก็เป็นอ านาของท่านนายกฯ ในการพิจารณาอนุญาตใช้ 

 

- ในวันพรุ่งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมจิตอาสาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องจากวันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี  กิจกรรมดังกล่าว จะพัฒนาปากทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และจะมีการ
ปรับเปลี่ยน ก่อนหน้านี้เป็นจุดวางถังขยะของบ้านปันง้าว พอเป็นจุดวางขยะ ขยะก็ล้น 
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไม่ทัน ผมจึงให้พนักงานไปเคลียร์ เอาถังขยะออกไป เพ่ือจะให้ไม่มีใครทิ้ง 
ผ่านไปสองเดือน ก็มีคนเอาขยะไปทิ้งใหม่ กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ จึงจะท ากิจกรรม
จิตอาสา เพื่อช่วยกันท าความสะอาด และปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมตัวกันใน
วันพรุ่งนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. แต่งกาย ชุดจิตอาสา 
 

- ขอเรียนเชิญประชุม ท่านสมาชิกสภา ผู้น าชุมชน แกนน าในหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
ประธาน อสม. ประธานแม่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ ๗ มิถุนายน    
ที่จะถึงนี้ สืบเนื่องเรามีปัญหาเรื่องขยะ และจากสถิติ ในอ าเภอห้างฉัตร ต าบลห้างฉัตรของ
เราขยะเยอะสูงมากเป็นอันดับหนึ่ง  วันหนึ่งหลายตัน พ่วงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ปัจจุบันคิด
เป็นรายเดือนแล้วนะครับ เดือนละสองถึงสามหมื่นบาท จึงได้เกิดการหารือว่าจะท าอย่างไร
ในการช่วยกันเก็บขยะ แยกขยะ สร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์  และหางบประมาณมา ผม
ได้ประสานกับท่านรองปลัด อบต. วังเงิน ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ สสส. ได้น า
งบประมาณมาที่ต าบลห้างฉัตรของเรา งบฯ นี้ ไม่ผ่านเทศบาล เป็นงบลงตรงที่หมู่บ้าน ได้
หมู่บ้านละ หนึ่งแสนบาท ความจริงสามารถน าไปบริหารจัดการอย่างอ่ืนได้  แต่เราได้
วิเคราะห์แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องขยะ จึงอยากให้ท าเรื่องขยะ สสส. ต้องการสองประเด็นคือ 
ความเข้มแข็งของชุมชนและประเด็นร่วม จึงเกิดประเด็นร่วมคือ การบริหารจัดการขยะ 
เพราะขยะเราเยอะมาก งบ หนึ่งแสนบาทลงสู่ชุมชน จะต้องบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน 
จึงได้เชิญประชุมในวันที่ ๗ มิถุนายน เป็นงบบริหารจัดการของหมู่บ้าน ท่านอยากท าอะไร 
ธนาคารขยะ สหกรณ์ขยะ ร้านค้าสวัสดิการไม่ใช้เงิน ในแต่ละหมู่บ้านอยากท าอย่างไร เช่น 
ท่านปลัดแจ้งว่า ปัจจุบันถุงพลาสติก SCG รับซื้อเพ่ือน าไปท าปูนซีเมนต์ หากใครเก็บถุงขยะ
ได้มาก ก็มารวมกัน ผมจะไปติดต่อให้ และวันก่อนผมได้ไปติดต่อร้านรับซื้อของเก่า       
แถวบ้านท่าล้อ ทางร้านได้สร้างเครือข่ายการจัดการขยะระดับภาค ระดับประเทศ ผมจึงได้
ถามว่า ถ้าหมู่บ้านของผมจัดการขยะได้ ทางร้านน ารถมารับซื้อได้หรือไม่ ทางร้านบอกได้ 
และจะประกันราคาให้ ขยะจะขึ้นลง ไม่เป็นไร เช่น พลาสติก ราคาตกลงไว้ที่ ๕ บาท ต่อมา
ราคาจะปรับลง ก็ยังจะรับซื้อที่ ๕ บาท และในส่วนของขวดพลาสติกที่เราแยกขายกัน เรา
ขายให้ซาเล้ง กิโลละ ๑-๒ บาท แต่ทางร้านรับซื้อกิโลละ ๙ บาท เพียงแต่เราแกะสลากออก
ให้กับทางร้านเท่านั้น ถ้าหมู่บ้านจัดการได้ ทางร้านจะมารับซื้อเอง หากหมู่บ้านท าอย่าง
จริงจัง  หมู่บ้านรับซื้อจากชาวบ้าน ๕ บาท สูงกว่ารถซาเล้งอยู่แล้ว และหมู่บ้านไปขายได้
กิโลละ ๙ บาท ได้ก าไรอยู่แล้ว ตอนนี้มีเงินตั้งต้นให้หมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ในส่วนของ
เทศบาลก็จะช่วยดูแลในด้านเอกสาร จึงอยากให้ทางท่านสมาชิกได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ด้วย 
เงินที่ลงมา จะต้องคืนกลับไปด้วยเอกสารและโปรเจคที่จะท า ปีละหนึ่งแสนบาท สามปี
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ และวันที่สิบกว่า จะเชิญแกนน ามาท าโครงการ เพ่ือจะ
น าโครงการไปเสนอให้ สสส. ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 



๑๗ 
 

นางอ าไพ อวนศรี - แจ้งทางสมาชิกทราบ เงินหนึ่งแสนบาท ลงหมู่บ้านเลยนะคะ ให้หมู่บ้านน าโดยท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ใหญ่บ้าน ท่านแกนน า ท่านสมาชิกน าไปบริหารจัดการเอง งบประมาณไม่ผ่านเทศบาล  

หากหมู่บ้านไหนไม่ท า ก็ไม่ได้งบประมาณลงมา ได้งบประมาณต่อเนื่องถึงสามปี ในส่วนของ 
อบจ. มีปัญหา ของเทศบาลขยะเยอะมาก ดิฉันได้ขับรถตามรถขยะ เห็นน้ าไหลจากรถขยะ
ตามทาง น่าจะเป็นน้ าแกง ชาวบ้านไม่ช่วยกันแยกขยะเลย  ค่าขยะก็ค้างเยอะมาก ส่วนใหญ่  
จะเป็นผู้น า  ขอความช่วยเหลือทุกท่านไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก ให้ขยะลดลง เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลเราด้วย  

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้ผม    
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้จะท าอย่างไร ผลักดันให้ผู้น า ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวประสานกับ
ชาวบ้าน ในแต่ละงานขยะของเราเยอะมาก ไม่ลดลงเลย จะท าอย่างไรสร้างจิตส านึกให้กับ
ชาวบ้าน ให้คัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อน หากท าได้จะลดลงไปเยอะ และงานบุญ งานศพ 
ทุกวันนี้ไม่มีการแยกขยะเลย ข้าวกล่อง น้ าแกงต่างๆ ไม่แยกเลย ใส่ถุงมัดรวมมาทิ้ง หากท าได้ 
แยกขยะได้ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่หมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้น าต้องจริงจัง ฝากทางท่านนายกฯ 
ประสานด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ต่อเนื่องจากท่านวสันติ์  ตั้งแต่โรคโควิด-๑๙ เกิดขึ้น ชาวบ้านไม่ท าแบบโบราณ ใช้ข้าวกล่อง
เป็นหลัก อยากให้หยุดจัดข้าวกล่องบ้าง ลองไปดูที่บ้านงาน กองขยะเกือบครึ่งของขยะ
ทั้งหมด เราะจะท าอย่างไรขยะจากงานสังคม และรณรงค์ตามตลาดสด ตลาดนัด ขยะมาก
เหมือนกัน หากเราช่วยกันพูด รณรงค์ ก็อาจจะดีขึ้น อยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านน าไป
คิดว่าจะช่วยกันอย่างไร ผมขอเสนอแค่นี้ครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - อยากทราบว่าขยะที่เพ่ิมขึ้น เพ่ิมเดือนไหน ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ช่วงงดเผา น่าจะ
เพ่ิมข้ึนมาก เพราะเศษขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ น ามาใส่ถุงด า แล้วมาท้ิงกัน เพราะเผาไม่ได้ ก็อยาก
ให้เปรียบเทียบค่าขยะให้ด้วย 

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสริมอีกนิดครับ เรื่องขยะในงานบุญ 
งานศพ เจ้าภาพ ต้องจ่ายให้คนมาเก็บขยะ ครั้งหนึ่ง สองร้อยบาท สามร้อยบาท และการ
จัดเก็บขยะ แถวบ้านเช่า ท่านได้ไปออกส ารวจเพ่ือเก็บขยะค่าหรือไม่ และสอบถามคนเก็บ
ค่าขยะ ตอนนี้ยังออกเก็บอยู่หรือไม่ ขอสอบถามท่าน ผอ.กองคลังค่ะ 

 

นางเพลินพิศ สองแคว - การส ารวจบ้านเช่า หรือบางหลังไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ได้ส ารวจ บางรายตัดออก และเพ่ิมขึ้น 
แต่ต้องออกส ารวจเป็นช่วงๆ จริงๆ แล้วเจ้าของที่ให้เช่า ต้องมาแจ้งทางเทศบาลทราบด้วย 
เพราะมีจ านวนมาก ในส่วนของคนจ้างเก็บค่าขยะ ได้เปลี่ยนคนใหม่แล้ว และจะเริ่มเก็บ     
ซึ่งจะต้องส ารวจพื้นที่แต่ละหมู่บ้านก่อน เจ้าหน้าที่จัดเก็บของเรามีการโอนย้าย และน้องกุ้ง   
ธิติมาพรรณของเราก็สอบติดบรรจุเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาท างานที่เทศบาลแล้ว 
ในส่วนของข้าราชการ งานจัดเก็บฯ เหลือเพียง 1 คน คาดว่าจะย้ายไปอีก พ้ืนที่ของ
เทศบาลเราเกี่ยวกับงานจัดเก็บฯ จะเยอะมาก มีทั้งโรงงาน ทั้งบ้าน ร้านค้า ตอนนี้มี
พนักงานมาช่วยงานจัดเก็บอีก 1 คน จึงท าให้ออกพ้ืนที่ส ารวจได้ไม่เต็มที่ เพราะเจ้าหน้าที่
ของเราขาด และจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการรับช าระภาษีในสถานที่ท างาน ในส่วนของ
พนักงานจ้างเหมาบริการที่จ้างมาจัดเกบ็ค่าขยะ ตอนนี้ก็ได้ลาออกไปแล้วค่ะ 

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ - ขอสอบถามในเรื่องของการจัดเก็บค่าขยะ บางบ้านไม่จ่ายเงิน เอาขยะไปรวมกับของ    
ข้างบ้านก็มี และบางทีที่เห็นคือคนต่างหมู่บ้าน ขับรถผ่านแล้วน าขยะมาท้ิงที่ถังขยะของเรา 

 



๑๘ 
 

นางเพลินพิศ สองแคว - การทิ้งขยะ เป็นเรื่องของงานสาธารณสุข จะมีพนักงานจัดเก็บขยะดูแล งานสาธารณสุข
ต้องออกส ารวจ ในส่วนของงานจัดเก็บ จะเป็นการจัดเก็บค่าขยะตามทะเบียนบ้าน 
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล ในส่วนของการน าขยะมาทิ้ง อาจไม่ได้ทิ้งประจ า แค่ผ่าน
มาแล้วน ามาทิ้ง  

 

นางอ าไพ อวนศรี - อันนี้คือสามัญส านึกของคน และขออนุญาตแจ้งเรื่องของช่างจักริน ตอนนี้ได้ปลดออกจาก 
นายกเทศมนตรีฯ การเป็นข้าราชการของเทศบาลเราแล้ว เพราะช่างจักรินโดนวินัยมา และทาง ก.ท.จ.ล าปาง

ได้เห็นชอบตามที่ ป.ป.ช. ได้ลงโทษทางวินัย ทางกองช่างเราจึงเหลือนายช่างโยธาเพียง    
คนเดยีว ก็จะด าเนินการรับโอน(ย้าย)ช่างมาท างาน เมื่อ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลค าผิดมา ทางตัวดิฉัน
ก็ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ลงโทษก็จะมีความผิดอีก จึงแจ้งทางสภาทราบ ในส่วนของงาน
จัดเก็บฯ ตามที่ ผอ.กองคลังแจ้ง น้องธิติมาพรรณ ก็ได้ออกไปอีกคนเพราะสอบติด
ข้าราชการ ค่าขยะก็ค้างเยอะ คนในเขตเทศบาลเราขาดจิตส านึก จะเอาอย่างเดียวไม่ยอม
เสียสละ  ไม่ยอมจ่าย แต่พอเดือดร้อน มาขอให้เทศบาลช่วย ในเรื่องของขยะ มีสถิติจาก 
อบจ. ล าปางส่งมา ส่วนใหญ่จะเพ่ิมขึ้นทุกเดือน ช่วงก่อน มีปัญหาเรื่องไม่ให้น าเศษใบไม้   
กิ่งไม้ ก้อนหิน ก้อนดินใส่ถุงไปทิ้ง แล้วเทศบาลเราขนไปทิ้ง ทาง อบจ. มีกล้องวงจรปิด ได้
โทรมาแจ้งให้เทศบาลเราไปเก็บคืน ทั้งที่มันสามารถท าลายได้ แต่แอบใส่ถุงด าเอามาทิ้ง 
ขาดจิตส านึกมากค่ะ 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ในเรื่องของขยะ โครงการของ สสส. ตามที่ผมมอง ความเข้าใจของชาวบ้านคือ เทศบาล
รับผิดชอบทั้งหมด ความจริงความรับผิดชอบต้องอยู่ที่ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ความเข้าใจ
คือ เทศบาลจัดเก็บเงินค่าขยะแล้ว ก็ต้องน าขยะไปให้หมด ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว ปัญหาเลยเกิดขึ้น 
กับเทศบาล ท าให้เทศบาลต้องหาโครงการมาท า โครงการของ สสส. ความต่อเนื่อง หากเรา
ท างานไม่ส าเร็จก็จบ ความต่อเนื่องไม่มี ชุมชนต้องเข้มแข็ง เราในฐานะสมาชิกสภา สวม
บทบาทสองบทบาท คือฝ่ายนิติบัญญัติ และกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง ผมผ่านการ
ประกวดมานับไม่ถ้วน เรื่องขยะก็ท ามาเยอะมาก พอสุดท้ายแล้ว พอเทศบาลเข้ามามีรถขน
ขยะ มีพนักงานเก็บขยะ ชาวบ้านแจ้งเลยว่า มีรถขนขยะแล้ว จะทิ้ งไหนก็ได้ เรื่องของการ
แยกขยะหลายเสียงบอกไม่ได้ เทศบาลต้องท าอย่างไร ท าเองหรือไม่ หากผู้ใหญ่บ้านพูดมาว่า  
ไม่ท า ก็จบ เมื่อก่อนมีการจัดท าโครงการรับซื้อขยะ ให้ไปแยกขยะมา หากท าโครงการได้ดี
เทศบาลส่งเสริม แต่ต้องดูว่างบประมาณจะไปลงหมู่บ้านส่วนตัว หรือส่วนกลาง เคยมีปัญหา
มาแล้ว ถ้าส่วนตัว ท า หากส่วนรวมไม่ท า หมู่บ้านท าไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ เพราะคน
เสียสละมีน้อย ผลประโยชน์มีน้อย มันไม่ได้ทุกวัน เป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน ผมว่าหากจะท า 
จะท าทั้ง 7 หมู่บ้าน หากแล้วแต่หมู่บ้านก็จะไม่ส าเร็จ ต้องมาปรึกษาหารือกัน ความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้านเป็นเรื่องใหญ่ การแยกขยะแล้ว ต้องดูแลอีก ปัญหาเรื่องเศษอาหาร เช่น งานศพ  
จุดหลักอยู่ที่วัด จะแยกอย่างไร ได้ข้าวกล่องก็กลับบ้านหรือกินเสร็จก็ทิ้งในถุง ใครจะมา   
นั่งแยก เจ้าหน้าที่จะต้องมาวางแผน ในส่วนของเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ต้องเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านจะได้ให้ความไว้วางใจ และคนที่จัดเก็บต้องมีความซื่อสัตย์เพราะท างาน
เกี่ยวกับเงิน สัญญาต้องมีหลักประกัน ในส่วนของโครงการนี้ถือว่าดี จะมาพ่ึงแต่ สสส.      
คงไม่ได้ เราต้องสร้างจิตส านึกให้กับคนในเขตเทศบาลเรา การอบรมให้ความรู้ จะได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ คนยุคปัจจุบัน เสียสละน้อย และเขาประกอบอาชีพท างานรายเดือน   
ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน เขาจะทิ้งภาระให้เทศบาล อบต. ดูแล เรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลมาท้องถิ่น การออกกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.อีก ไม่ได้มองถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน อยากประกาศก็ท า ทุกอย่างมาตกหนักที่ท้องถิ่นอย่างเรา ฝากพวกเราโดยเฉพาะ



๑๙ 
 

ท้องถิ่น เราอยู่กับชาวบ้าน อยู่กับการพัฒนา  ฝากทุกท่านเพราะท่านเป็นคนรุ่นใหม่ ทาง
ฝ่ายบริหารค่อนข้างหนักใจ ความส าเร็จแต่ละโครงการค่อนข้างยาก 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - ผมมีสองเรื่อง ต่อจากท่าน สท.เจริญ เรื่องบ้านเช่า ไม่มีบ้านเลขที่ หากลงพ้ืนที่ก็ติดต่อ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแนะน า ปัจจุบันบ้านเช่าไม่มีเลขที่บ้านเยอะแต่เราจัดเก็บตามบ้านเลขที่ 
ขอแนะน า  และเรื่องที่สอง ชาวบ้านสอบถามเรื่องการท าฝารางระบายน้ าไปถึงไหนแล้ว 
ตอนนี้ก็ช ารุดไปหลายที่  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ผมขอสอบถาม ผอ.กองคลังเรื่องงบประมาณ รายได้เข้ามาเท่าไหร่ครับ เราได้ท าโครงการไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2566 แต่ยังไม่ได้ท าสักโครงการ  

 

นางเพลินพิศ สองแคว - รายรับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่น  
เจ็ดพันกว่าบาท รายจ่ายทั้งหมดประมาณยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาท 
รายรับรายจ่ายหักลบกันแล้ว มีเงินส าหรับบริหารประมาณสองล้านบาท ซึ่งได้ค านวณ
รายจ่ายเดือนมิถุนายนไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - สอบถามทางผู้บริหารโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีงบประมาณแล้ว ท่านจะท าเมื่อใดครับ 
 

นางอ าไพ  สองแคว - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้หารือกับทางกองช่างแล้ว จะด าเนินการของเขต 1 รอราคากลาง 
นายกเทศมนตรีฯ ของพาณิชย์ ค่ะ ตอนนี้ราคากลางยังไม่ออก จะออกประมาณวันที่ 10 ของเดือน ตอนนี้รอ

ราคากลางอย่างเดียว ราคากลางไม่ออกไม่สามารถค านวณได้ หากราคาสูงกว่าไม่มีผู้รับจ้าง 
เพราะราคามันเหลื่อมล้ ากัน  

 

นายทวิช จ าปาวัน - สืบเนื่องจากท่านนายกฯ ขออธิบายเพ่ิมเติม ราคาพาณิชย์จังหวัดใช้เพ่ือก าหนดราคาใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนที่แล้วไม่ออกมาเลย เดือนล่าสุดที่ประกาศออกมาเป็นของเดือน
มีนาคม ซึ่งหากมาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในปัจจุบันผมกลัวว่าจะไม่มีผู้รับจ้างมาท างาน 
ราคาตลาด เช่น เหล็ก 1 เส้น ราคา 90 บาท ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนมีนาคม ต่ ากว่ามาก 
ราคาตลาดสูง ราคากลางต่ า พอประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างไป เพราะต้องประกาศราคา
งบประมาณด้วย เช่น งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 300,000 บาท ราคากลาง 250,000 
บาท ต่ ากว่ากันไป 50,000 บาท ก็จะไม่มีผู้รับจ้าง เพราะท าให้ขาดทุน ผมจึงได้น าเรียน
ท่านนายกฯ ขอดูราคากลางของพาณิชย์จังหวัดเดือนพฤษภาคม ก่อน คือเดือนพฤษภาคม
จะน ามาใช้เดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศประมาณวันที่ 10 มิถุนายน และอีกเรื่องตามที่
ท่าน สท. สมยศ ได้สอบถามว่า ฝารางระบายน้ าไปถึงไหนแล้ว แบบแปลนประมาณราคา
ออกมาหมดแล้ว หาผู้รับจ้าง ไม่มีผู้ท า พอมาเห็นราคางบประมาณ เปรียบเทียบกับราคากลาง
แล้ว ไม่มีคนท า กลัวขาดทุน ผมจะขอปรับราคาดูอีกครั้งครับ  

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ต่อเนื่องจากท่าน ผอ. โครงการมีหลายตัว ไม่ใช่มีแค่รางระบายน้ า ถนน คสล. ก็มี อาจจะ
เลือกบางโครงการมาท าก่อน ผมอยากจะเห็นว่าท าสักโครงการก่อน 

 
 

นางอ าไพ อวนศรี - ราคากลางของพาณิชย์ยังไม่แจ้งมาค่ะ ท่าน ผอ.แจ้งแล้วว่าท าไม่ได้ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 



๒๐ 
 

นายถาวร สืบคุณะ - ขอแจ้งงานกองช่าง ซ่อมแซมหลังคาฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร งบประมาณหนึ่งหมื่น 
สองพันกว่าบาท เป็นงบอุทกภัย หลังคาพังเสียหายเมื่อวันที่  18 มีนาคมที่ผ่านมา           
อีกโครงการท่อระบายน้ า ซอย 8 บ้านปันง้าว งบประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาท โครงการ
ที่สามฝารางระบายน้ า 3 หมู่บ้าน งบประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท ใช้งบซ่อมแซม (มีของ
บ้านขามแดง, บ้านปันง้าว และภายในส านักงานเทศบาล) ปัญหาที่เจอคือราคาวัสดุที่สูง   
แต่ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดยังไม่มีการปรับเปลี่ยน ในด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐานใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีนี้ งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด 1,322,300 บาท ทั้งสิ้น 
8 โครงการ อยู่ในเขต 1 ทั้งหมด ของบ้านแม่ฮาว 4 โครงการ บ้านปางม่วง 2 โครงการ 
บ้านแพะดอนสัก 2 โครงการ ซึ่งได้หารือกันแล้ว ท าไมยังท าไม่ได้ กองคลังก็แจ้งเงินรายได้
เข้ามาสามารถท าได้แล้ว ตามที่ ผอ.กองช่างแจ้ง ราคากลาง ไม่มีการปรับเปลี่ยน ในการ
เรียบเรียงงาน ผมได้คุยกับกองช่างแล้ว หากท าได้ จะรีบท ารางระบายน้ า  บ้านปางม่วง กับ
บ้านแพะดอนสัก เพราะช่วงนี้แล้ง สามารถท าได้ ในส่วนของถนนจะท าเป็นล าดับต่อไป 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ในการประชุมสภาครั้งนี้ ต้องน ารายงานการประชุมสภาส่งให้นายอ าเภอห้างฉัตร เพ่ือ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พิจารณาแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงขอ

ความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาในการน ารายงานการประชุมในครั้งนี้น าส่งไปก่อนที่จะมี
การพิจารณาลงมติเห็นชอบรายงานการประชุม จึงขอมติครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ตามท่ีเลขาสภาฯ แจ้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ       - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่เลขานุการฯ    แจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
      - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบตามที่เลขานุการฯ แจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มีการรับรอง
รายงานการประชุม น าส่งให้นายอ าเภอห้างฉัตร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล แทนต าแหน่งที่ว่าง ไปก่อนเฉพาะการนี้เท่านั้น มติเอกฉันท์ 
เห็นชอบ ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการประชุม
   สภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.10 น. 
 

 
(ลงชื่อ)       จิรัฏฐ์   ยารังษี ผู้บันทึกการประชุม 

                       (นายจิรัฏฐ ์  ยารังษี) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 



๒๑ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  7 
มิถุนายน 2566 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ             
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 
 

    (ลงชื่อ)  ชาญณรงค์  แสงบุญเรือง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง)    
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)    สวัสดิ์   สอนปิงค า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                        (นายสวัสดิ์   สอนปิงค า)    
                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  

 (ลงชื่อ)        เจริญ ญาสิทธิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายเจริญ ญาสิทธิ์) 
                                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่...........เดือน .............................. ๒๕๖6 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ 1 มิถุนายน 2566   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)          ปริญญา  สุวรรณศร 
                (นายปริญญา   สุวรรณศร) 

                     ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  


